



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพุมธานี  
เรื่อง ขอนำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๔๙/๒๕๖๐

ด้วย นางนิสา โพธิยา ผู้ร้อง อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๙/๗๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดพุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องจดทะเบียนสมรสกับนายเดชชัย โพธิยา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ ณ สำนักทะเบียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดพุมธานี มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กชายเอียรชัย โพธิยา ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับเด็กชายเอียรชัย โพธิยา ในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๑๔๔ เลขที่ดิน ๑๔๑ ตำบลปากช่อง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ดินประมาณ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง โดยได้รับการยกให้จากนางสาวอุดม แก้วปู้บุตร ผู้ร้องมีความประสงค์จะทำ ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย) พร้อมกับปรับปรุงต่อเติมบ้านพักอาศัยเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการดังกล่าวในอัน จะทำให้เกิดรายได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อการดังกล่าว ผู้ร้องจึงได้ไป ติดต่อกับสถาบันการเงินหลายแห่งขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดังกล่าวในวงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยผู้ร้องขอโอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวที่มีชื่อผู้เยาว์ถือกรรมสิทธิ์ร่วมมาทำนิติกรรม จำนองที่ดินทั้งแปลงเพื่อค้ำประกันหนี้กู้ยืม แต่ทางสถาบันการเงินแจ้งว่า เนื่องจากผู้ร้องไม่สามารถทำนิติกรรม จำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมได้เองโดยลำพัง นอกจากศาลจะมีคำสั่งอนุญาตก่อน เมื่อศาลมีคำสั่ง อนุญาตแล้วให้ผู้ร้องนำคำสั่งศาลมายื่นเสนอขอกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินเพื่อพิจารณาให้ผู้ร้องได้รับ การกู้ยืมเงินได้ ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงต้องยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องและมีคำสั่ง อนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งแปลง ของโฉนดเลขที่ ๑๖๑๔๔ เลขที่ดิน ๑๔๑ ตำบลปากช่อง อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่รวม ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๖๓ ตารางวา เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้ กับสถาบันการเงินและ/หรือแทนผู้เยาว์ด้วย ในการยื่นคำร้องนี้ได้รับความยินยอมจากนายเดชชัย โพธิยา คู่สมรสและเป็นบิดาของเด็กชายเอียรชัย โพธิยา

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความ ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐



(นายประเสริฐ เขตทวีทรัพย์)

พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพุมธานี